
 

 

ท่ี ลข. 040/68/สจ. 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2568 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) 

 

วันเวลาการประชุม 

ประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน ณ ห้อง
ประชุม เวลา 08.00 น. และเร่ิมลงทะเบียนเขา้ระบบ E-AGM เวลา 07.30 น.) ณ ห้องประชุมแกรนดสุ์วรรณภูมิ ชั้น 7 อาคาร
อินเตอร์ล้ิงค ์เลขท่ี 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 09.00 น. 

พิธีกรไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ในนามของบริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) ขอตอ้นรับผูถื้อหุ้น  
ท่ีให้เกียรติและสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีอยู่ ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ   
ชั้ น  7  อาคารอินเตอร์ ล้ิงค์  และผู ้ถือหุ้น ท่ี เข้า ร่วมการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์บริษัท
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ด้วยเหตุดังกล่าว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2568 ซ่ึงประชุมไปเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2568          
จึงมีมติอนุมติัก าหนดรูปแบบการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2568 เป็นการประชุมแบบไฮบริด (Physical Meeting 
และ Electronic Meeting) โดยท าการจัดประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ล้ิงค์        
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีบริษัทใช้มีมาตรฐานตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ทั้งน้ี บริษทัไดด้ าเนินการจดัส่งลิงกเ์พ่ือเขา้ร่วมประชุม พร้อมคู่มือการใชง้านระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) วิธีรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (ระบบลงคะแนนออนไลน์) และวิธีการถามค าถาม ผ่านทางอีเมล
ให้แก่ท่านผูถื้อหุ้น และท่านผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดล้งทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และท าการ
ยืนยนัตวัตนล่วงหนา้กบับริษทัแลว้ 

ส าหรับการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นในวนัน้ี บริษทัฯ อนุญาตให้เฉพาะผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ภายใน
สถานท่ีจดัการประชุมเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผูติ้ดตามของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ภายในสถานท่ีจดัการประชุม 

พิธีกรไดช้ี้แจงเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัของสถานท่ีจดัประชุมให้ทุกท่านไดท้ราบ ซ่ึงนอกจากประตูทางเขา้- 
ออกห้องประชุมท่ีทุกท่านเดินเขา้มาแลว้ เรายงัมีทางไปบนัไดหนีไฟ 2 แห่งดว้ยกนั คือ บนัไดหนีไฟท่ี 1 ประตูทางออกจะ
อยู่ตรงผนงัดา้นซ้ายมือของทุกท่าน ส าหรับบนัไดหนีไฟท่ี 2 ประตูทางออกจะอยูบ่ริเวณดา้นหลงัจุดท่ีพิธีกรยืนอยู่ และจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหว โครงสร้างอาคารอินเตอร์ล้ิงค ์มีความปลอดภยั โดยผลส ารวจ ไม่พบความเสียหายของโครงสร้าง 
หรือไดรั้บผลกระทบร้ายแรงใดๆ   
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ส าหรับการประชุมในวนัน้ี บริษทัฯ ไดแ้จง้หลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหนา้ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
โดยให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบคุคล ระหว่างวนัท่ี 2 มกราคม 2568 - 21 กุมภาพนัธ์ 2568 แต่ไม่มี
ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2568 และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 แต่อยา่งใด  

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2568 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ว่าบริษทัฯ จะจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2568 พร้อมแจง้รายละเอียดวาระการประชุม 

และเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2568 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2568 ในรูปแบบ
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ รวมทั้ง 56-1 One Report 2024 (หรือ รายการขอ้มูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2567) ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. อีกทั้ง
เป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

ทางบริษทัฯ ไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2568 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีความประสงคส์อบถาม
ข้อมูลเก่ียวกับการประชุมในวาระต่างๆ ของบริษทัฯ สามารถส่งแบบฟอร์มค าถามล่วงหน้ามายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี         
18 เมษายน 2568 ซ่ึงปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งค าถามมาล่วงหน้า รวมถึงบริษทัฯ ไดส่้ง 56-1 One Report 2024         
(หรือ รายการขอ้มูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2567) ในรูปแบบ QR Code แนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น ประจ าปี 2568  อีกทั้ง ไดอ้  านวยความสะดวกในการจดัส่ง 56-1 One Report 2024 ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคข์อรับ
แบบรูปเล่ม 

นายสมบัติ อนนัตรัมพร เป็นประธานท่ีประชุม 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ซ่ึงครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง 45 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 32,882,441 หุ้น 

ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 14 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 688,587,813 หุ้น 

รวมทั้งหมด 59 ราย รวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 721,470,254 หุ้น 

ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 51.9443 (%) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 1,388,929,798 หุ้น 

จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ 

ทั้งน้ี ประธานฯ ไดม้อบหมายให้พิธีกร กล่าวแนะน ากรรมการบริษทัฯ เลขานุการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี
จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั นิติกรบริษทัฯ ทนายความจากส านกังานภายนอก และอาสาพิทกัษ์
สิทธิผูถื้อหุ้น ท่ีจะมาร่วมท าหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

 

 



 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน 10 ท่าน 

1.นางเกศรา   มญัชุศรี   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมบติั  อนนัตรัมพร  รองประธานกรรมการ 

3. ดร. ชลิดา  อนนัตรัมพร  กรรมการ 

4. พลเอกพรพิพฒัน์ เบญญศรี   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายอ านวย  ปรีมนวงศ ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ซ่ึงเขา้ร่วมการประชุมผา่นระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

6. นายสุวิชาญ  นิลอนนัต ์  กรรมการ 

7. นายสุวฒัน์  ปุณณชยัยะ  กรรมการ 

8. แพทยห์ญิง ลิลรฎา  อนนัตรัมพร  กรรมการ 

 ซ่ึงเขา้ร่วมการประชุมผา่นระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

9. นายณัฐนยั  อนนัตรัมพร  กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ซ่ึงเขา้ร่วมการประชุมผา่นระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

10. นางสาววริษา  อนนัตรัมพร  กรรมการ 

 ซ่ึงเขา้ร่วมการประชุมผา่นระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีลาประชุม จ านวน 1 ท่าน 

1. นายปกรณ์  มาลากุล ณ อยธุยา  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

 

       ซ่ึงมีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 10 ท่าน จากจ านวนกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 
90.9091 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน 

1. ดร.บณัฑิต  รุ่งเจริญพร  กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายสุมิตร  เจริญพรปิติ  รักษาการในต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีสายงาน 

การเงิน และการบญัชี และเลขานุการบริษทัฯ 

3. ว่าท่ีร้อยตรีวชัรินทร์ วงศห์าญ   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในธุรกิจ  

และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 



 

 

 

4. นายวินยั  ไพบูลยก์ุลวงษ ์  รักษาการในต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีสายงาน 

วิศวกรรมโครงข่าย และรักษาการในต าแหน่ง 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ 2 

ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

5. นายเมฆ   สามคัค ี   รักษาการในต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานพฒันา 

ธุรกิจ รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่าย 

                                                                                  สถาปัตยกรรมระบบ และรักษาการในต าแหน่ง 

ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์ 

ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

6. นายจกัรกฤษณ์  ใจมัน่   รองผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

7. นางวิไลรัตน์  อุทธา   รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพโครงข่าย 

ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

8. นางศรัญญา  กาญจนโอภาส  รองผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 

ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

9. นางสาวจุฑาทิพย ์ เจริญศรีวณิชย ์  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 

ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จ านวน 3 ท่าน 

1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวฒัน์   หุ้นส่วนบริษทัฯ 

ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

2. นายณพล  ชยัวฒันวสุ  ผูจ้ดัการสายงานตรวจสอบบญัชี 

3. นางสาวธญัรส  เลิศปรัชญากร  ผูจ้ดัการสายงานตรวจสอบบญัชี 

 

นิติกรบริษัทฯ จ านวน 1 ท่าน 

1. นางสาวกรกช  ศรีทองกลาง  ฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ 

 



 

 

ทนายความจากส านักงานภายนอก จ านวน 1 ท่าน 

1. นายจกัรพนัธ์  ธินนัท ์

อาสาพทัิกษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จ านวน 2 ท่าน 

1. คุณเกศสิรี  ป้ันธุระ 

2. คุณธีรประภา  อยูร่่วมใจ 

ซ่ึงเขา้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมผา่นระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ รักษาการในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงิน       
และการบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 41 และตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 102, มาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 
และมาตรา 34 ก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่และหุ้นท่ี
ไดรั้บมอบฉนัทะ โดยถือว่าหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของ
ท่ีประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งผูถื้อหุ้นมี
สิทธิมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได ้

วิธีการลงคะแนนเสียง ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ล้ิงค ์(Physical Meeting) และผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถท าไดผ้า่นระบบลงคะแนน (ระบบลงคะแนนออนไลน์) โดยในแต่ละ
วาระการประชุม ท่านผูถื้อหุ้นจะสามารถคลิกเลือกออกเสียงไดเ้พียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย      
หรืองดออกเสียง โดยสามารถคลิกแกไ้ขคะแนนเสียงดงักล่าวไดต้ลอดจนกว่าวาระนั้นๆ จะปิดรับการลงคะแนน  

การนบัคะแนนเสียง เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะตรวจนบัคะแนนเสียงโดยการใชร้ะบบประมวลผลคะแนนการประชุม
ในรูปแบบระบบลงคะแนนออนไลน์ ซ่ึงท าการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ณ อาคาร
อินเตอร์ล้ิงค ์(Physical Meeting) และผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งน้ี ในการพิจารณา
คะแนนเสียงดงักล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบฉนัทะดว้ย 

ส าหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จส้ิน        
การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางเวลา การนับคะแนนตอ้งใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะ
ขอให้ท่ีประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระอ่ืนๆ ต่อไปก่อน เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเม่ือเจา้หน้าท่ี        
ไดต้รวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็จะแจง้ท่ีประชุมทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัมาตรา 107 
ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปน้ี 

วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 5.1 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 8 วาระท่ี 10 วาระท่ี 12.1 ถึงวาระท่ี 15 ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  



 

 

ประจ ำปี คะแนนที่ได้ คะแนนเตม็ วนัประชุม รูปแบบกำรประชุม

2561 91 100 25 เมษายน 2561 Physical

2562 93 100 24 เมษายน 2562 Physical

2563 92 100 8 กรกฏาคม 2563 Physical + Live สด

2564 100 100 20 เมษายน 2564 Hybrid (Physical+Online)

2565 100 100 27 เมษายน 2565 E-AGM (Online)

2566 100 100 27 เมษายน 2566 Hybrid (Physical+Online)

2567 100 100 24 เมษายน 2567 Hybrid (Physical+Online)

ผลกำรประเมิน AGM Checklist ของ ITEL

ประจ ำปี บริษทัจดทะเบียนโดยรวม SET 100 Index SET 50 Index ITEL สัญลักษณ์ ควำมหมำย

2560 80% 87% 90% 68% ดีพอใช ้(Satisfacory)

2561 81% 88% 91% 79% ดี (Good)

2562 82% 90% 92% 81% ดีมาก (Very Good)

2563 83% 90% 92% 88% ดีมาก (Very Good)

2564 84% 92% 93% 90% ดีเลิศ (Excellent)

2565 85% 92% 94% 90% ดีเลิศ (Excellent)

2566 81% 81% 82% 102% ดีเลิศ (Excellent)

2567 84% 101% 105% 106% ดเีลิศ (Excellent)

ผลกำรประเมินกำรก ำกบัดูแลกจิกำรบริษทัจดทะเบียนไทย ของ ITEL

วาระท่ี 5.2  วาระท่ี 6 วาระท่ี 7 วาระท่ี 9 และวาระท่ี 11 ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 16 ไม่มีการลงมติ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2568 คร้ังน้ี บริษทัฯ ไดมี้การบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะส่ือวิดีทศัน์ 
ไวเ้พื่อเผยแพร่ให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุม โดยสามารถเขา้ไปดูวีดีโอบนัทึกการประชุมไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ www.interlinktelecom.co.th 

หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบกบัวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 16 วาระ ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบ ดงัน้ี 

1) บริษทัฯ ไดรั้บ 100 คะแนนเต็ม ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 จากโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2567 หรือ AGM Checklist 2024 โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ซ่ึงมีตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน ดงัน้ี 

.  

 

  

   

  

 

 

2) บริษทัฯ ไดรั้บการจดัอนัดบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการในเกณฑ์ "ดีเลิศ" หรือระดบั 5 ดาว 
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 จากโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2567 หรือ Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies 2024 : CGR ภายใตก้ารดูแลของสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

 

 

  

 

  

 

http://www.interlinktelecom.co.th/


 

 

3) บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมิน SET ESG Ratings 2567 ระดบั A หรือช่ือเดิม Thailand Sustainability Investment 
(THSI) ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 5 ซ่ึงการประเมินน้ีจดัขึ้นโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สะทอ้นการเป็นบริษทัฯ ท่ีให้
ความส าคญัในการพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืน โดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล (Environmental, Social and 
Governance: ESG) 

4) “บริการโครงข่ายวงจรส่ือสารขอ้มูลความเร็วสูง Interlink Fiber Optic” ของบริษทัฯ เขา้รับรางวลั “สุดยอด
นวตักรรมสินคา้และบริการแห่งปี 2567” หรือ “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2024” ในสาขา 
“ผลิตภณัฑ์และบริการกลุ่มเทคโนโลยี” ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกโดยบรรณาธิการนิตยสาร Business+ ในเครือบริษทั เออาร์ไอพี 
จ ากดั (มหาชน) และผูท้รงคุณวุฒิจากวิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

5) บริษทัฯ ไดรั้บอนัดบัเครดิต “BBB” พร้อมแนวโนม้ “Stable” จาก TRIS Rating ประจ าปี 2567 ซ่ึงสะทอ้นถึงให้
เห็นถึงสถานะทางการเงินท่ีมัน่คงและความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีเสถียรภาพ   

6) บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั จากโครงการหน่ึงลา้นกลา้ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยไดรั้บ 
รางวลั “องคก์รดีเด่นแห่งปี ประจ าปี 2567” ดา้นการบริการโครงข่ายโทรคมนาคม 

7) ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจา้หน้าท่ี ไดรั้บรางวลัเกียรติคุณ “ผูน้ าองค์กรดีเด่นแห่งปี 2567” ดา้นการ
บริหารและพฒันาองคก์ร 

8) บริษทัฯ ได้รับสัญลกัษณ์ 3 ดาวจากโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(CAC) ประจ าปี 2567 และไดรั้บการต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ ติดต่อกนัเป็นคร้ังท่ี 2 โดยการรับรองดงักล่าวจะมีอายุ 3 ปี 
แสดงถึงความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล ซ่ือสัตย ์โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ         
เพ่ือสร้างการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ 

เม่ือไม่มีการซักถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบเร่ืองแจง้ให้ท่ีประชุม
ทราบ โดยวาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบเร่ืองแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

 

วาระท่ี 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2567 ซ่ึงประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 26 กรกฎาคม 2567 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษทัฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัท า
รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2567 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 26 กรกฎาคม 2567 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่
วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น และไดส่้งให้กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ www.interlinktelecom.co.th  อีกทั้งไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2567 ดงักล่าวไป
กบัหนงัสือเชิญประชุม ลงวนัท่ี 2 เมษายน 2568 ท่ีจดัส่งเป็นรูปเล่มให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านล่วงหนา้ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ 
พิจารณาแลว้เห็นว่า การบนัทึกรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นดงักล่าว มีความชดัเจน ครบถว้น และถูกตอ้ง 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ  



 

 

เม่ือไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามญัผูถื้อหุ้น
ดงักล่าว โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2567 ซ่ึงประชุมเม่ือวนั
ศุกร์ท่ี 26 กรกฎาคม 2567 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี  

 

  เห็นดว้ย  จ านวน  721,471,254 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ไม่เห็นดว้ย จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

  งดออกเสียง จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

  บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

  รวม  จ านวน  721,471,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ: ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเพ่ิมจากวาระก่อนหนา้ จ านวน 1 ท่าน จ านวน 1,000 หุ้น  

    รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมในวาระน้ีทั้งส้ินจ านวน 60 ท่าน รวมจ านวนหุ้นได ้721,471,254 เสียง 

 

วาระท่ี 3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูน้ าเสนอผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ให้ท่ีประชุมทราบ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยขอ้มูลอ่ืนๆ ทั้งหมดไดแ้สดงอยู่ในรายการขอ้มูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2567 (56-1 One Report 2024)      
ท่ีบริษทัฯ ไดน้ าส่งให้ท่านผูถื้อหุ้นล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน รวมทั้ง     
ยึดมัน่ในหลกัคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานดว้ยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อ
ผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ีเหมาะสม ของกรรมการ ผู ้บริหาร                 
และพนกังานของบริษทัฯ ในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนกังาน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ 
เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดแนวปฏิบติั ขอ้ก าหนด และช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกนัการ  
คอร์รัปชนั รวมถึงเพื่อให้การตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงดว้ยการคอร์รัปชนัไดรั้บการพิจารณา
และปฏิบติัอยา่งรอบคอบ โดยไดจ้ดัท า “นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึ้นเพ่ือให้ยึดเป็นแนวปฏิบติั
ท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ โดยมีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 

คุณธิติ จริเกษม เป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองท่ีร่วมประชุมผา่นทางออนไลน์ สอบถามว่า “งาน recurring แต่สัญญา
อายเุพียง 1 ปี ดูแลว้ขดักนั ช่วยอธิบายเพ่ิมเติมว่าจะเป็นงาน recurring ไดอ้ยา่งไร” 

ดร. ณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดต้อบว่า “ค าว่า recurring คืองานท่ีมีสัญญา     
กบัลูกคา้ ทั้งภาครัฐและเอกชน (บางราย) เช่น บริษทัฯ ไดใ้ห้บริการร้านสะดวกรายหน่ึง มีการเซ็นสัญญา 1 ปี บริษทัฯ 
นบัว่าเป็นงาน recurring เพราะรับรู้รายไดเ้ป็นรายเดือน ซ่ึงหากลูกคา้ประทบัใจในบริการปีถดัไปมีการต่อสัญญาจึงท าให้
บริษทัฯ สามารถรับรู้รายไดใ้นปีถดัๆ ไปได้ บริการต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีมีการเซ็นสัญญาและรับรู้รายไดเ้ป็นรายเดือนหรือ
หลายๆ เดือน จะจดัอยู่ในกลุ่มของงาน recurring ทั้งหมด สัญญาขั้นต ่าท่ีบริษทัฯ เซ็นกบัลูกคา้เฉล่ียแลว้อยู่ท่ี 1 ปี มีสัญญา    
5 ปี และ 10 ปี บา้ง อายุของสัญญาไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดว่าเป็น recurring แต่ลกัษณะการรับรู้รายไดท่ี้เป็นรายเดือน บริษทัฯ 
ถือว่าเป็นงาน recurring” 



 

 

คุณอรพินธ์ เรืองขจร เป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองท่ีร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า “บริษทัมองว่าการ
แข่งขนัในตลาดโทรคมนาคมในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร และมีกลยทุธ์อยา่งไรในการรักษาและเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด” 

 ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดต้อบว่า “ดว้ยโมเดลธุรกิจของบริษทัฯ เป็น
งาน recurring เม่ือมีการเซ็นสัญญาแลว้ในปีถดัไปสามารถรักษาลูกคา้รายนั้นไวไ้ด ้ในเชิงของการแข่งขนัโทรคมนาคม 
ตั้งแต่ปีแรก 2012 ท่ีบริษทัฯ เขา้มาให้บริการธุรกิจโทรคมนาคมเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ซ่ึงในช่วงเร่ิมต้น 
บริษทัฯ ยงัไม่มีแบรนด์ ไม่มีผลการด าเนินงานในอดีต แต่สามารถสร้างแบรนด์สร้างผลงานให้กบัลูกคา้ต่างๆ จนไดรั้บ
ความไวว้างใจว่าโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษทัฯ เป็นโครงข่ายชั้นน าและมีโครงข่ายท่ีดี บริษทัฯ มองเห็นเหตุเสียท่ีจะ
เกิดขึ้นอะไรบา้งจึงเขา้ไปด าเนินการป้องกนัไวก่้อน เช่น การมี Corrugated Steel Amour ในการป้องกนัการกดัแทะของ
กระรอก จึงท าให้โครงข่ายมีเหตุนอ้ยกว่าเม่ือเทียบกบัหลายๆ โครงข่าย รวมไปถึงการวางโครงสร้างของโครงข่าย ในการมี
ทีมงาน/พนกังานของบริษทัฯ อยูท่ัว่ประเทศในเขา้ถึงและเขา้ซ่อมแซมเหตุเสียต่างๆ ตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขนัท่ีปาน
กลาง - สูง อยูแ่ลว้ตั้งแต่เร่ิมตน้ บริษทัฯ มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะแข่งขนัในตลาดน้ี หากดูในส่วนแบ่งตลาดเบอร์หน่ึงในตลาด
มีส่วนแบ่งตลาดอยูท่ี่ 23 – 24% ปัจจุบนับริษทัฯ อยูใ่นอนัดบั 3 – 4 มีส่วนแบ่งตลาดอยูท่ี่ 12 – 15% ซ่ึงตลาดโทรคมนาคมท่ี
ท าเก่ียวกบัโครงข่ายยงัไม่ไดมี้วิเคราะห์ตลาดออกมาโดยตรง  มีแต่ตลาดโทรคมนาคมท่ีท าเก่ียวกบัมือถือ กลยุทธ์ในการ
แข่งขนับริษทัฯ คือน าโครงข่ายท่ีมีมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ซ่ึงโครงข่ายของเราแขง็แรง ขนาดท่ี Hyper scaler รวมถึง mobile 
operator ท่ีส่วนหน่ึงก็เป็นคู่แข่งของบริษทัฯ ยงัเลือกใช”้   

คุณศุภสิทธ์ิ จิรเจริญย่ิง เป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองท่ีร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า “สาเหตุท่ีบริษทัฯ 
ขายหุ้น Coraline” 

ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดต้อบว่า “แนวคิดของ ITEL ทุกๆ การลงทุน
ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีศกัยภาพและสามารถเขา้ไปด าเนินการและพลกัดนัให้เกิดการเติบโตได ้ซ่ึง Coraline เป็นบริษทัฯ ท่ีมี
ศกัยภาพอยูใ่น S-Curve ใหม ่เรียกว่า Big Data และผลกัดนัให้มีการเกิดการขายในลูกคา้รายใหญ่ เช่น ร้านสะดวกซ้ือขนาด
ใหญ่ของประเทศ ธุรกิจพลงังานขนาดใหญ่และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์รวมไปถึงบริษทัที่ดูแลเร่ืองไฟฟ้า 
เป็นตน้ บริษทัฯ เห็นว่าเป็นบริษทัท่ีดีมีการเติบโตท่ีดี เหตุผลท่ีบริษทัฯ ขายออกมาเพราะมองว่าในระยะยาวการแข่งขนั
ทางด้าน Big Data ลูกค้าหลายๆ รายมองว่า Big data ใครๆ ก็ท าได้ ซ่ึงในส่วนน้ีจะมีผลในการตั้งราคาการปิดการขาย              
บริษทัฯ จึงมองว่าอาจจะมีบริษทัอื่นๆ เขา้มาในตลาดเยอะเพ่ิมขึ้นหรือเยอะเกินไปจนท าให้เกิดความแตกต่างท่ีชดัเจนได้
ค่อนขา้งยากในการปิดการขาย” 

คุณธิติ จริเกษม เป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองท่ีร่วมประชุมผา่นทางออนไลน์ สอบถามว่า 

ค าถามที่ 1 “แนวโน้มธุรกิจ data service มีขนาดตลาดเท่าใด ITEL มี market share เท่าใด มีแนวโน้มเติบโต
หรือไม่อย่างไร แลว้ ITEL จะ capture การเติบโตนั้นไดอ้ย่างไร อะไรคือความแตกต่างของ ITEL ท่ีท าให้ลูกคา้มีความ
ตอ้งการใชง้านเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง” 

ดร. ณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดต้อบว่า  “บริษทัฯ ค่อนขา้งมัน่ใจในบริการ 
และยนัยืนว่าโครงข่ายของ ITEL เป็นโครงข่ายท่ีดี เป็นท่ีมาของ Hyperscale และ mobile operator ท่ีบางคร้ังเป็นคู่แข่งของ
บริษทัฯ ยงัใชบ้ริการ โดยทีมงานท่ีอยูท่ัว่ประเทศของบริษทัฯ ดูแลบริการเป็นอยา่งดี ท าให้เวลาเกิดเหตุเสียสามารถเขา้ซ่อม
ไดท้นัถ่วงที ซ่ึงท าให้บริษทัฯ รักษาส่วนแบ่งการตลาดไวไ้ด ้เร่ืองท่ีสองการท่ีท าให้มีการขายเติบโตเพ่ิมเติม ดว้ยช่ือเสียง
และผลงานท่ีผา่นมาจากคุณภาพการให้บริการ ท าให้บริษทัฯ สามารถขายบริการดา้นน้ีไดดี้และเพ่ิมมากขึ้น เร่ืองท่ีสามเร่ือง



 

 

ของการเปิดตลาดใหม่ๆ การให้บริการโทรคมนาคมตอ้งต่อยอดขึ้นมาเร่ือยๆ ตอ้งหาพาร์ทเนอร์ท่ีเก่งในดา้นต่างๆ เขา้มาร่วม
กนัท าให้เกิดบริการใหม่ๆ ขึ้น จึงเป็นส่วนท่ีท าให้บริษทัฯ สามารถแข่งขนัในตลาดได ้และส่วนท่ี ITEL แตกต่างนอกจาก
โครงข่ายดีท่ีแลว้จะเป็นเร่ืองกลไกและวิธีการบริหารแบบ  Flat Organization หมายความว่า ทีมงานของบริษทัฯ สามารถ
ตดัสินใจไดท้นัถ่วงที เช่น การเขา้แข่งเสนอราคาก็สามารถตดัสินใจไดว่้า จะไปในราคาไหนและทิศทางไหน ซ่ึงฝ่ายบริหาร
ระดบัสูงเองก็จะเขา้มาเป็น Flat Organization จะไม่มีระบบการรอการตดัสินใจ จึงท าให้สามารถแข่งกบัคู่แข่งไดใ้นตลาดน้ี 
และเร่ืองส าคญัในความแตกต่างของบริษทัฯ คือการให้บริการแบบไม่มีขอ้จ ากดั เช่น ลูกคา้อยากได ้2 ผูใ้ห้บริการในสัญญา
เดียวกนั บริษทัฯ สามารถร่วมกบัคู่แข่งเป็นพาร์ทเนอร์กนัในการให้บริการลูกคา้ได”้ 

  ค าถามท่ี 2 “เบอร์ 1 ในตลาดคือใคร” 

ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดต้อบว่า “บริษทัค่ายสีแดง มีส่วนแบ่งตลาดท่ี
ค่อนขา้งเยอะ ในตลาดน้ี ยงัมีหลายๆ งานท่ีเราแข่งกนัและท าร่วมกนั ซ่ึงบริษทัฯ คิดว่าเรามีศกัยภาพ มีโครงข่ายท่ีแข็งแรง 
และมีโครงสร้างดา้นราคาท่ีไม่ซบัซอ้น ” 

ค าถามท่ี 3 “สงครามการคา้มีผลกระทบใดกบั ITEL หรือไม่” 

ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบว่า “มีผล แต่มีผลมากน้อยแค่ไหนคิดว่า
จะต้องดูการบริหารจดัการ ค่อยๆ ท าและแก้ไขจดัการไปในแต่ละเคส ส่ิงแรกท่ีเห็นจากผลกระทบการคา้ คือเร่ืองของ 
Hyperscale จากต่างประเทศ เวลาบริษทัฯ จะเขา้ให้บริการตอ้งมีการสอบถามว่ามีอุปกรณ์จากอีกฝ่ังหรือไม่ แต่ทางบริษทัฯ 
เลือกใช้อุปกรณ์จากประเทศท่ีเป็นกลาง จึงท าให้บริษทัฯ สามารถเขา้ให้บริการกบัค่ายทางต่างประเทศได ้(อเมริกาหรือ
ยุโรป) ส่วนเร่ืองการขึ้นภาษี ปัจจุบนับริษทัฯ มีการให้บริการในประเทศเป็นส่วนใหญ่และบริการบางส่วนไปยงัประเทศ
เพื่อนบ้าน จึงไม่ได้กระทบกับบริษทัฯ การเจรจาท่ีล่าช้าไม่ได้กระทบทางตรงกับธุรกิจแต่จะมีผลในเร่ืองของค่าเงินท่ี
เปล่ียนแปลงและซพัพลายเชนของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช”้ 

คุณเอม อศัวโกวิท เป็นผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเองท่ีร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า  “เน่ืองจากปัจจุบนั
ประชาชนในพ้ืนท่ีชายขอบจ านวนมาก สามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 4G ไดแ้ลว้ ขอเรียนถามว่า 1)โครงการ 
USO ยงัมีความจ าเป็นและมีบทบาทต่อรายไดข้องบริษทัมากเพียงใดในระยะ 3 – 5 ปีข้างหน้า 2) หากสภาพแวดล้อม
เปล่ียนไปจนรายได ้USO ชะลอลงบริษทัมีแผนกระจายความเส่ียงหรือสร้างรายไดท้ดแทนอยา่งไร” 

ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดต้อบว่า “ USO เกิดขึ้นจากการเก็บเงินของผู ้
ให้บริการและน ามาตั้งเป็นกองทุนและน ามาใช้ในการขยายโครงการให้เกิดความทั่วถึงมากขึ้น ซ่ึงไม่ได้ถึงแค่การมี
อินเทอร์เน็ตใชห้รือเขา้ถึง แต่เป็นการใชบ้ริการไดอ้ย่างราบร่ืน เช่น การต่อยอดทางการแพทย ์การต่อยอดความเท่าเทียมกนั 
การศึกษา ซ่ึงจะอยูใ่นเร่ืองของการทัว่ถึงทั้งหมด USO จึงเป็นโครงการท่ีสนบัสนุนให้ประชาชนเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง บริษทัฯ ยงัเช่ือว่าจะยงัมีการสนับสนุนในส่วนน้ีต่อ และในมุมของบริษทัฯ มองว่าหากยงัมีการใช้โครงข่ายใยแกว้                
น าแสงจึงยงัจ าเป็นอยู ่ในส่วนของรายได ้สัดส่วนของ USO อยูท่ี่ 35 – 40% ของรายไดบ้ริษทัฯ ซ่ึงมองว่าเป็นหน่ึงในลูกคา้
มีความจ าเป็นและมีบทบาทส าคญักบัรายได ้ไม่ว่าจะลูกคา้รายใหญ่หรือลูกคา้รายเล็กมีบทบาทกบัการเติบโตของ ITEL 
ทั้งหมด และการชะลอลงของ USO จะเกิดจากการยกเลิกบริการ ซ่ึงการยกเลิกบริการจะเป็นการกระทบกบัประชาชนใน
ปลายทางเช่นกนั อย่างเช่น ช่วง USO1 ท่ีหยุดการให้บริการเห็นไดเ้ลยว่าประชาชนในพ้ืนท่ีไดรั้บผลกระทบ ซ่ึงอยู่ในช่วง
หารือว่าหากอยูใ่นช่วงต่อสัญญาจะท าอยา่งไรเพื่อไม่ให้ประชาชนไดรั้บผลกระทบ ” 

 



 

 

คุณอิรารมย ์อนนัต ์เป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า  

ค าถามที่ 1 “ในกรณีท่ีมี Hyperscale ระดับ Big name เข้ามาในประเทศ บริษทัฯ คิดว่าจะสามารถเขา้ถึงหรือ
เช่ือมต่อท่ีสามารถท าให้เกิดรายได ้มากนอ้ยเท่าไร” 

ดร. ณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดต้อบว่า  “Hyperscale ท่ีเขา้มาในปัจจุบนัมี
หลากหลายช่ือมากส่วนใหญ่ท่ีประกาศตวัแลว้ยงัอยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง นั้นหมายถึง 1.ประกาศเงินลงทุน 2.น าเงินลงทนุ
เขา้มา 3.ก่อสร้าง เม่ือสร้างเสร็จจะตอ้งเร่ิมขายให้ลูกคา้และเร่ิมเช่ือมต่อโครงข่าย ในอนาคตการเช่ือมต่อของ Hyperscale จะ
ไม่ไดเ้ช่ือมต่อจากเขาไปหาลูกคา้ แต่จะเป็นการเช่ือมต่อจากเขาไปหาพาร์ทเนอร์หรือไปหา Hyperscale อื่นๆ ดว้ย ซ่ึงใน
ส่วนน้ีจะเห็นไดว่้าไม่ไดมี้การเช่ือมต่อกนัแค่หน่ึงต่อหน่ึงแต่จะเกิดการเช่ือมต่อกนัท่ีค่อนขา้งมากมายหลากหลาย ส่วนน้ีเอง
จะท าให้เกิดรายไดท่ี้เพ่ิมขึ้น ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือว่าเรามีศกัยภาพท่ีเพียงพอในการให้บริการ ใน 2 – 3 ปีขา้งหน้าเราเช่ือว่ากลุ่ม 
Hyperscale จะทยอยมาเป็นลูกคา้ของบริษทัฯ มากขึ้น รายไดท่ี้ตั้งเป้ากนัไวภ้ายใน อยูท่ี่ 150 – 200 ลา้นบาทต่อปี” 

ค าถามท่ี 2 “เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์แผน่ดินไหว ผูน้ าของประเทศบอกว่าจะมีการแจง้เตือนแผน่ดินไหว โดยผา่น 
Operator การเช่ือมต่อของบริษทัฯ และ Generate income ไดเ้ท่าไร” 

ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดต้อบว่า “บรอดแคสท่ีเราไดย้ินจะเป็นงานท่ี
เก่ียวกบั Operator เป็นหลกั เพราะว่ามือถือท่ีประชาชนมีจะสามารถรับการแจง้เตือนไดน้ั้นจะตอ้งให้ทาง Operator เป็น
ผูด้  าเนินการ เราอาจจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองระบบหลงับา้น เช่น เรามีศูนยเ์ช็คขอ้มูลการส่ันสะเทือนอยูใ่นจงัหวดัหน่ึงทาง
ภาคเหนือ แต่ศูนยไ์ดส่้งขอ้มูลไปเก็บไวท่ี้ศูนยท์างภาคตะวนัออกก่อนแลว้จึงส่งมาท่ีกรุงเทพฯ จะเห็นไดว่้าจุดน้ีเป็นการ
ดีไซน์ท่ียงัไม่ไดป้ระสิทธิภาพ ซ่ึงทางรัฐบาลไดม้าหารือและอยูใ่นช่วงปรับแก”้ 

ค าถามท่ี 3 “ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม ท่ีจะหมดอายใุนปี 2570 บริษทัมีแผนด าเนินการ
อยา่งไร” 

ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบว่า “เม่ือขอใบอนุญาตในคร้ังแรกจะมีอาย ุ
15 ปี และทางบริษทัฯ ไม่เคยท าผิดกฎกบั กสทช. จึงมองว่าโอกาสในการต่อสัญญามีความเป็นไปไดสู้ง และเม่ือดูจากบริษทั
อื่นๆ ท่ีหมดสัญญาไปแลว้ มีการต่อสัญญาขยายออกไป 5 – 10 ปีอยู่ตลอด ทั้งสองประเด็นน้ีน่าจะมีโอกาสในการพิจารณา
ต่อสัญญาไดอ้ย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามทีมงานไดมี้การท าเร่ืองต่อสัญญาล่วงหน้า เร่ืองน่าจะเขา้ คณะกรรมการกสทช. 
ภายใน 1 – 2 เดือนขา้งหนา้ และเช่ือว่าน่าจะเป็นส่ิงท่ีท าได”้ 

เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2567 โดยวาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษทัฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจ าปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นอนุมติั ซ่ึงคณะกรรมการไดอ้นุมติังบการเงินดงักล่าวและเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบ



 

 

แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายการขอ้มูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 
2567 (56-1 One Report 2024) ท่ีบริษทัฯ ไดน้ าส่งให้ท่านผูถื้อหุ้นล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม มูลค่าทั้งส้ิน 8,669.82 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.92 จาก
สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 มีหน้ีสินรวม จ านวน 4,445.60 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 9.68 จากหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2566 และมีส่วนของผูถื้อหุ้น จ านวน 4,224.22 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.37 จากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2566 

บริษทัฯ มีรายไดร้วมส าหรับงวดปี 2567 เท่ากบั 2,712.28 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 1.73 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ในขณะ
ท่ีมีผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ส าหรับงวดปี 2567 รวมทั้งส้ิน 303.99 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.72 เม่ือเทียบ
กบัผลการด าเนินงานของปีก่อน 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ โดยมีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 

คุณเกศสิรี ป้ันธุระ เป็นผูรั้บมอบอ านาจ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย เสนอแนะว่า “ให้แสดงในส่วนของ
หน้ีสินและงบเปรียบเทียบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของบริษทัฯ  

คุณเกศสิรี ป้ันธุระ เป็นผูรั้บมอบอ านาจ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า “บริษทัฯ มีแผนจดัการลด
จ านวนลูกหน้ีการคา้ และลดรายไดค้า้งรับ เพื่อให้กลบัมาเป็นเงินสด อยา่งไร” 

ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบว่า “อยากให้เทียบ 2 ปี คือ ลูกหน้ีคา้งรับ
ในปี 2566 และในปี 2567 จะเห็นไดว่้า ปี 2567 บริษทัฯ เก็บในส่วนน้ีไดดี้ขึ้น เราเห็นภาพเดียวกนัคือขายของแลว้ตอ้งเก็บ
เงินให้ได ้และหารือคุยกบัลูกคา้ท่ีคา้งหน้ีว่าติดปัญหาดา้นไหน เพ่ือเป็นเอกสารหลกัฐานในทางกฎหมายสามารถบงัคบั
ใชไ้ด ้ซ่ึงมีการติดตามอยู่ตลอด และยงัส่งผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ไปมีส่วนรับผิดชอบในส่วนน้ีดว้ย เช่ือว่าจะมีผลในการเก็บ
หน้ีไดดี้ขึ้น ซ่ึงเห็นผลส าเร็จแลว้ในปี 2566 ในการเก็บหน้ีเขา้มาไดเ้พ่ิมขึ้นหลายพนัลา้น ในสภาวะเศรษฐกิจเองปัจจุบนัหรือ
ภาวะสงครามการคา้ต่างๆ จะไดเ้ห็นบริษทัห้างร้านต่างๆ มีกลยทุธ์ในการดึงหรือเหน่ียวหน้ีอยา่งต่อเน่ือง”  

 เม่ือไม่มีขอ้ซักถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะ
การเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของ ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

 

 

 



 

 

  เห็นดว้ย  จ านวน  722,214,004 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9324 

  ไม่เห็นดว้ย จ านวน         553,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0765 

  งดออกเสียง จ านวน                500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 

  บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

  รวม  จ านวน  722,767,504 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมในวาระท่ี 4 จ านวน 7 ท่าน จ านวน 1,296,250 หุน้ 

                   รวมผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 67 ท่าน รวมจ านวนหุ้นได ้722,767,504 เสียง 

 

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2567 

วาระท่ี 5.1 รับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษทัฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ภายใตบ้ทบญัญติัของ
มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 50 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเงินส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถ
น าไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2567 เป็นส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจ านวน 9,740,000 
บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2567 และบริษทัฯ ได้บันทึกส ารองตาม
กฎหมายดงักล่าวแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายละเอียด 
ปี 2567 

(หน่วย: บาท) 
1. ก าไรส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 194,696,173 
2. ส ารองตามกฎหมาย ณ 31 ธนัวาคม 2567 9,740,000 
3. ก าไรส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 184,956,173 

โดยคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบการจดัสรรก าไรสุทธิเป็น
ส ารองตามกฎหมายตามรายละเอียดขา้งตน้ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 9,740,000 บาท  

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ  

 เม่ือไม่มีขอ้ซักถามใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบการจดัสรรก าไรสะสมยงัไม่จดัสรรเป็น
ส ารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดขา้งตน้ โดยวาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบเท่านั้น 

มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองตามกฎหมาย ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

 



 

 

วาระท่ี  5.2 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2567  

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็นผูน้ าเสนอขอ้มูล
วาระน้ีต่อท่ีประชุม 

ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ภายหลงัการหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายท่ีก าหนดไวไ้ด ้โดยจะขึ้นอยู่กบัผล
ประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจ
ของบริษทัฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 

ทั้งน้ี ตามงบการเงิน ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ บริษทัฯ มี
ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 194,696,173 บาท ซ่ึงคิดเป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 0.14 บาท ส าหรับหุ้นสามญั 
1,388,929,798 หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะน าเงินไปลงทุนเพื่อ
ขยายกิจการต่อในอนาคต ทั้งในธุรกิจหลกั หรือ ธุรกิจอ่ืนท่ีสามารถเช่ือมโยง ต่อยอด และสร้างการเติบโตให้กบัธุรกิจได้
อยา่งแขง็แกร่ง อนัเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯและผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา และอนุมติังดจ่าย
ปันผลก าไรสุทธิประจ าปี 2567 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1. ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(บาท) 

191,051,321 256,651,043 228,698,217 254,338,048 194,696,173 

2. จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (บาท) 9,560,000 12,840,000 11,440,000 12,720,000 9,740,000 

3. ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย (บาท) 

181,491,321 243,811,043 217,258,217 

 

241,618,048 

 

184,956,173 

4. จ านวนหุน้ (หุ้น) 1,000,000,000 1,247,165,194 1,388,917,563 1,388,929,573 1,388,929,798 

5. ปันผลต่อหุ้น (บาท: หุ้น)  

 

งดจ่ายปันผล 

 

 

งดจ่ายปันผล 

0.0635 0.0696  

 

งดจ่ายปันผล 
6. ปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 88,196,265 96,669,428 

7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกบัก าไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกั
ส ารองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

40.60% 

 

40.00% 

 

 



 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ โดยมีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 

คุณอิรารมย ์อนนัต์ เป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า “เร่ืองคะแนนเสียงลงมติน่าจะใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 42 ไม่ใช่คะแนนเสียงสามในส่ี เน่ืองจากไม่เขา้ข่ายท่ีจะใชค้ะแนนเสียงสามในส่ี 
ตามขอ้บงัคบัขอ้ 42 (ก - ช) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13 

นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษทัฯ ได้ตอบว่า “จากมติในปี 2568 เป็นมติในการงดจ่ายเงินปันผล จึง
จ าเป็นตอ้งใชม้ติคะแนนเสียงสามในส่ี เน่ืองจากเป็นวาระพิเศษและไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ” 

คุณประสาน เกิดอยู่ เป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า “เหตุผลในการเก็บเงินสดไวใ้นปีน้ีมีแผนลงทุนอะไร
เพ่ิมเติมบา้ง เพราะเน่ืองบริษทัมี DE ลดลงเร่ือย ๆ จึงอยากทราบว่ามีโครงการอะไรบา้งท่ีบริษทัมองเห็นโอกาสถึงเก็บเงิน
สดไว”้ 

ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดต้อบว่า “นอกจากเหตุผลในการขยายกิจการ
แลว้ยงัมีหลายๆ โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การขยายเร่ือง Cloud Implementor นอกจะขายลูกคา้ให้ไดแ้ลว้ เราจะตอ้งสร้าง
ความเช่ือมัน่กบั Partner เพื่อท่ีจะให้เลือกเราเป็น Cloud Implementor ในการขายให้ลูกคา้ส าคญัๆ ซ่ึงจะตอ้งมีการลงทุนใน
เร่ืองของบุคลกรและโครงสร้างต่างๆ รวมไปถึงเร่ือง Hyper scaler แมบ้ริษทัฯ จะมีโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกไปถึงหลายๆ ท่ี
แลว้ รวมไปถึงดาตา้ เซ็นเตอร์ แห่งใหม่ แต่เม่ือ Hyper scaler เขา้มา จะตอ้งมีการลงทุนในเร่ืองอุปกรณ์ ซ่ึงบางคร้ังสัญญาจะ
เป็นสัญญาระยะยาว 15 ปี จึงเป็น Nature ของกิจการท่ีบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งด าเนินการลงทุนอยู่เร่ือยๆ  ซ่ึงการใชเ้งินลงทุน
ของบริษทัฯ มาจากหลายๆ ส่วน 1) Long Term Debt 2) Operating Cash Flow  รวมถึงปัจจยัเส่ียงต่างๆ เช่น ความไม่มัน่คง
และไม่แน่นอนในสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงเหตุผลส าคญัท่ีน ามาพิจารณาในวาระ 5.2 น้ี” 

คุณธิติ จริเกษม เป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองท่ีร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า “ ITEL มีการจดัสรรเงิน
อย่างไร ระหว่างการจ่ายเงินปันผล การซ้ือหุ้นคืน และการส ารองเงินเพ่ือการประกอบธุรกิจ ITEL คาดว่าจะซ้ือหุ้นคืนทั้ง
จ านวนหรือไม่อยา่งไร” 

ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบว่า “เหตุผลในการซ้ือหุ้นคืนบริษทัฯ มอง
ว่า หุ้นต ่ากว่า Book Value และเช่ือว่าสภาพคล่องตลอดระยะเวลาท่ีท าโครงการไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินจากลูกคา้เรามี
ศกัยภาพ การซ้ือหุ้นคือเตม็จ านวนหรือไม่ จะขึ้นอยู่กบัสถานการณ์แต่เรามีความตั้งใจท่ีจะซ้ือหุ้นคืน ซ่ึงจะมีระเบียบปฏิบติั
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการอยูร่ะหว่างตรวจงบและการออกงบจะเป็นช่วงท่ีเราไม่สามารถซ้ือขายได”้ 

เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2567 โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2567 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระน้ี ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  จ านวน   721,871,854 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.8759 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน          578,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0801 

 งดออกเสียง จ านวน          318,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0440 



 

 

 บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 รวม  จ านวน  722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมในวาระท่ี 5.2 จ านวน 1 ท่าน จ านวน 1,350 หุน้ 

                   รวมผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 68 ท่าน รวมจ านวนหุ้นได ้722,768,854 เสียง 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ ซ่ึงเป็น
หุ้นสามัญเพิม่ทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซ่ึงหมดอายุแล้ว และหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการ
เพิม่ทุน แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษทัฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั”) มาตรา 136 ระบุว่า บริษทัจะ
เพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมขึ้น การออกหุ้นเพ่ิมตามวรรคหน่ึงจะกระท าไดเ้ม่ือหุ้น
ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นท่ีเหลือตอ้งเป็นหุ้นท่ี
ออกเพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ซ่ึงไดอ้นุมติัให้บริษทัฯ ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (“ITEL-W4”) ท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่
คิดมูลค่าโดยใบส าคญัแสดงสิทธิ ITEL-W4 ดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก  : 262,802,218 หน่วย  

อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ   : 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

     (วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิคือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565) 

อตัราการใชสิ้ทธิ    : ใบส าคญัแสดงการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทัฯ 

ราคาการใชสิ้ทธิ    :  11.50 บาทต่อหุ้น 

ก าหนดวนัใชสิ้ทธิ   : วนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และ ธนัวาคม 

วนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  : 10 กรกฎาคม 2567  

โดยการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-7 ไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ และในก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 
2567 ปรากฏว่ามีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั จ านวน 225 หน่วย คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญั
ท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ 225 หุ้น โดยมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือหลงัจากการใชสิ้ทธิ 262,801,993 หน่วย คิดเป็นจ านวน
หุ้นสามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ ITEL-W4 จ านวน 262,801,993 หุ้น (สองร้อยหกสิบสองลา้นแปดแสนหน่ึงพนัเกา้ร้อยเกา้
สิบสามหุ้น) 

จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ซ่ึงไดอ้นุมติัให้บริษทัฯ เพ่ิม
ทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท อยา่งไรก็
ตามหุ้นสามญัดงักล่าวมิไดน้ าออกจ าหน่ายทั้งจ านวน 40,000,000 หุ้น (ส่ีสิบลา้นหุ้น) 



 

 

ดงันั้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 136 จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการลดทุนจด
ทะเบียน  ของบริษทัฯ จ านวน 302,801,993 หุ้น (สามร้อยสองลา้นแปดแสนหน่ึงพนัเกา้ร้อยเกา้สิบสามหุ้น) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ 

เม่ือไม่มีขอ้ซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อ
ตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ของบริษทัฯ ซ่ึงหมดอายุแล้ว และหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเพ่ิมทุน แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตาม
รายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ ซ่ึงหมดอายุ
แลว้ และหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุน แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระน้ี ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  จ านวน  722,768,854 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 งดออกเสียง จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 รวม  จ านวน             722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิ เลขานุการบริษทัฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
การลดทุนจดทะเบียนเพ่ือตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ ซ่ึงหมดอายุแล้ว และหุ้นสามัญเพ่ิมทุนรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ตามท่ีไดเ้สนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัในวาระท่ี 6 นั้น จึงเห็นสมควรให้
แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ของบริษทัฯ ขอ้ 4 ดงัน้ี 

“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียนจ านวน 694,464,899 บาท  

(หกร้อยเกา้สิบส่ีลา้นส่ีแสนหกหม่ืนส่ีพนัแปดร้อยเกา้สิบเกา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น   1,388,929,798 หุ้น   

(หน่ึงพนัสามร้อยแปดสิบแปดลา้นเกา้แสนสองหม่ืนเกา้พนัเจด็ 

ร้อยเกา้สิบแปดหุ้น) 



 

 

 มูลค่าหุ้นละ  0.50 บาท (ห้าสิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั  1,388,929,798 หุน้   

(หน่ึงพนัสามร้อยแปดสิบแปดลา้นเกา้แสนสองหม่ืนเกา้พนัเจด็ 

ร้อยเกา้สิบแปดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ  - หุ้น” 

 

ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์  มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ 

เม่ือไม่มีขอ้ซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ โดยวาระน้ี
ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  จ านวน  722,768,854 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 งดออกเสียง จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 รวม  จ านวน             722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 5 (ITEL-W5) 

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษทัฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการใช้
ประโยชน์จากเคร่ืองมือทางเงินส าหรับบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัฯ ตอ้งการท่ีจะระดมทุน เพื่อใชใ้น
การลงทุนและช าระหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร เพ่ือประหยดัดอกเบ้ียและเพ่ิมผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใน
อนาคต จึงขอเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (ITEL-
W5) จ านวนไม่เกิน 277,785,959 หน่วย ซ่ึงจะมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัฯ ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัต่อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิด
มูลค่า ทั้งน้ี โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2568 



 

 

โดยรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (ITEL-W5) ปรากฏตาม (ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 8) ทั้งน้ี การออกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว จะมอบอ านาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ
บุคคลท่ีคณะกรรมการและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (ITEL-W5) ท่ีจะเสนอขายในส่วนน้ี รวมทั้งมีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและ/หรือเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 
(ITEL-W5) ท่ีจะเสนอขายในส่วนน้ีไดทุ้กประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการติดต่อ จดัท าหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ท่ี
จ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (ITEL-W5) ท่ีจะ
เสนอขายในส่วนน้ี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ โดยมีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 

คุณอิรารมย ์อนนัต ์เป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า “อยากทราบว่า ITEL-W5 ราคา 2 บาท ราคามาจากไหน 
เพราะว่า ITEL-W4 ตั้งราคาไว ้11.50 บาท เพราะราคาตลาดตอนน้ี 1.34 บาท” 

นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษทัฯ ไดต้อบว่า “ทางบริษทัฯ คาดการณ์ว่าช่วงคร่ึงปีหลงัท่ีบริษทัฯ จะมีการ
เติบโตจากส่วนของโปรเจคใหม่ๆ ท่ีจะเขา้มาตามท่ีทาง ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร ไดก้ล่าวไปแลว้นั้นว่า ในปีน้ีมี Target เกือบ
สองพนัลา้นบาท ท่ีเป็นโปรเจคใหม่ ซ่ึงเป็นส่วน Recurring ของบริษทัฯ ดว้ย น่าจะท าให้ตวั PE ดีขึ้นและตลาดยงัอยู่ใน
ภาวะพนัพวน ซ่ึงราคา 2 บาท จึงเป็น Target เร่ิมตน้ในระยะเวลา 1 ปี ท่ีจะไปให้ถึง รวมไปถึง ITEL – W6 ดว้ย ราคา 3 บาท 
จะเป็น Target ท่ีเราจะไปให้ถึง” 

เม่ือไม่มีขอ้ซักถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (ITEL-W5) ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้ง
มากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 
(ITEL-W5) ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  จ านวน   722,756,654 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9983 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 งดออกเสียง จ านวน           12,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0017 

 บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 รวม  จ านวน             722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

 

 



 

 

วาระท่ี 9 พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนเพ่ือรองรับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 5 (ITEL-
W5) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกใบส าคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 5 (ITEL-W5) 

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษทัฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 694,464,899 บาท (หุ้นสามญั 1,388,929,798   
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 833,357,878.50 บาท (หุ้นสามญั 1,666,715,757 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออก
หุ้นสามญัจ านวน 277,785,959 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (ITEL-W5) โดยรายละเอียดเบ้ืองตน้ของการเพ่ิมทุนปรากฏใน
แบบรายงานการเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ 

เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (ITEL-W5) และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (ITEL-W5) ตาม
รายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (ITEL-W5) และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน
รองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (ITEL-W5) ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระน้ี ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  จ านวน  722,756,654 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9983 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 งดออกเสียง จ านวน           12,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0017 

 บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 รวม  จ านวน             722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 10  พจิารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 6 (ITEL-W6) 

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ รักษาการในต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการเงิน และการ
บญัชี และเลขานุการบริษทัฯ เป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นายสุมิตร เจริญพรปิติ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการใชป้ระโยชน์จากเคร่ืองมือทางเงินส าหรับบริษทัที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัฯ ตอ้งการท่ีจะระดมทุน เพ่ือใช้ในการลงทุนและช าระหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวจาก
ธนาคาร เพ่ือประหยดัดอกเบ้ียและเพ่ิมผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในอนาคต จึงขอเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการ



 

 

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6 (ITEL-W6) จ านวนไม่เกิน 347,232,449 หน่วย ซ่ึงจะมีอาย ุ3 
ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัต่อใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งน้ี โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น ท่ีมีสิทธิไดรั้บ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2568 

โดยรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6 (ITEL-W6) ปรากฏตาม (ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 9) ทั้งน้ี การออกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว จะมอบอ านาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ
บุคคลท่ีคณะกรรมการและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6 (ITEL-W6) ท่ีจะเสนอขายในส่วนน้ี รวมทั้งมีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและ/หรือเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6 
(ITEL-W6) ท่ีจะเสนอขายในส่วนน้ีไดทุ้กประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการติดต่อ จดัท าหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ท่ี
จ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6 (ITEL-W6) ท่ีจะ
เสนอขายในส่วนน้ี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ โดยมีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 

คุณเกศสิรี ป้ันธุระ เป็นผูรั้บมอบอ านาจ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า “คณะกรรมการบริหารไดมี้
การประชุมหาลือกนัเร่ืองแผนการจดัหาเงินทุน แหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ก่อนท่ีจะออก warrant หรือไม่ การออก ITEL – W5 และ 
ITEL – W6 มีผลดีอยา่งไรกบับริษทั และมีผลอยา่งไรต่อผูถื้อหุ้น และเพื่อใชใ้ชใ้นการลงทุนอยา่งไรบา้ง มูลค่าเท่าไร ” 

ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบว่า “บริษทัมีหลายแนวทางในการระดม
ทุน โดยหน่ึงในนั้นคือ Bank Loan ซ่ึงเราไดล้ดภาระหน้ีลงจาก 1,800 ลา้นบาท เหลือ 700-800 ลา้นบาท นอกจากน้ี เรายงัใช ้
Short Term Loan ท่ีเช่ือมโยงกบัโครงการ รวมถึงมีการหารือแนวทาง Re-finance เพ่ือปรับลดดอกเบ้ียจาก 190 ลา้นบาทให้
ลดลง การออก Warrant เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจากบริษทัอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ละมี BBB Tris Rating ซ่ึง
เปิดทางเลือกในการออกหุ้นกูไ้ด ้ทั้งน้ี เราไดพิ้จารณาวิธีการระดมทุนและปรับโครงสร้างเงินทุนอย่างรอบคอบ โดยแบ่ง 
Warrant ออกเป็น สองช่วง ระยะส้ัน (Term 1 ปี) เพื่อการปรับโครงสร้างเงินทุนเฉพาะหนา้ ระยะยาว (Term 3 ปี) ซ่ึงสอดรับ
กบัการเติบโตของธุรกิจและการลงทุน โดยเฉพาะในโครงการ Hyper scaler ท่ีคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 ปี หลายคน
อาจสงสัยว่าเหตุใดบริษทัจึงไม่เลือกออกหุ้นกู ้ซ่ึงปัจจุบนัตลาดอาจมองว่ามีความเส่ียงดา้นภาพลกัษณ์ ดว้ยเหตุน้ี เราจึง
เลือกใช ้Warrant เน่ืองจากเห็นว่าตอบโจทยศ์กัยภาพของบริษทัมากท่ีสุด 

ผลดีต่อบริษทั คือ การมีเงินทุนรองรับโอกาสทางธุรกิจ และเป็นหลกัประกนัในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน โดย
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมยงัคงมีความตอ้งการสูง 

ผลต่อผูถื้อหุ้น ตลาดหุ้นในปัจจุบนัมีภาวะ Disconnect ราคาหุ้นปรับลดลงมากกว่าความเป็นจริง แมบ้ริษทัส่วน
ใหญ่ยงัคงท าก าไรไดดี้ การออก Warrant ท่ีราคาไม่สูงจึงเป็นผลดีแก่ผูถื้อหุ้น โดยเฉพาะหากผลประกอบการของเราสอดรับ
กบัแนวทางท่ีช้ีแจงไปในวาระท่ี 3  

การใชเ้งินลงทุน อาจน าไปบริหาร Operating Cash Flow ส าหรับการช าระหน้ีบางส่วนท่ียงัไม่ครบก าหนด เพ่ือให้
ธุรกิจด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี การบริหารจดัการเป็นไปตามกลไกปกติของกิจการ และไม่ไดมี้ตวัเลขท่ีแน่นอนว่าจะ
ใชเ้งินกอ้นน้ีเม่ือใด เน่ืองจากขึ้นอยูก่บัสถานการณ์และความจ าเป็นในแต่ละช่วง”  



 

 

คุณเกศสิรี ป้ันธุระ เป็นผูรั้บมอบอ านาจ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า “อยากสอบถามผูบ้ริหารว่า
การออก Warrant คร้ังน้ีมีแผนอะไรอยูใ่นใจ ในเร่ืองของกลยทุธ์ในเชิงการแข่งขนั” 

ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดต้อบว่า “บางคร้ังโอกาสมาเราไม่อยากปล่อย
ให้หลุด  ธุรกิจโทรคมนาคมเป็นอุตสาหกรรมท่ีเคล่ือนตวัเป็น Wave หากเราอยูใ่นเกม เราก็มีโอกาสในการน าเสนอ แต่หาก
พลาด เราก็จะหลุดจากการแข่งขนั ดงันั้น การเตรียมพร้อมและการวางแผนล่วงหน้าจึงเป็นส่ิงส าคญัในการรักษาความ
ไดเ้ปรียบในตลาด อยากให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจในการบริหารของ ITEL บริษทัมีความตั้งใจท่ีจะสร้างรายไดก้ าไรให้เกิดขึ้น” 

เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6 (ITEL-W6) ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้ง
มากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6 
(ITEL-W6) ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  จ านวน   722,438,654 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9543 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 งดออกเสียง จ านวน         330,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0457 

 บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 รวม  จ านวน             722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 6 
(ITEL-W6) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนรองรับการออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 6 (ITEL-W6) 

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษทัฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 833,357,878.50 บาท (หุ้นสามญั 1,666,715,757 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 1,006,974,103.00 บาท (หุ้นสามญั 2,013,948,206 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออก
หุ้นสามญัจ านวน 347,232,449 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6 (ITEL-W6) โดยรายละเอียดเบ้ืองตน้ของการเพ่ิมทุนปรากฏใน
แบบรายงานการเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ 

เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6 (ITEL-W6) และการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ    
ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6 (ITEL-W6) 



 

 

ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6 (ITEL-W6) และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน
รองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6 (ITEL-W6) ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระน้ี ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  จ านวน   722,398,654 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9488 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 งดออกเสียง จ านวน         370,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0512 

 บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 รวม  จ านวน             722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที่ 12  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ และอนุมัติอ านาจหน้าท่ี
กรรมการ 

วาระท่ี 12.1  พจิารณาเลือกตั้งคณะกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษทัฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 36 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 18 ก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในอตัราหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีคร้ังน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนทั้งส้ิน 4 ท่าน และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี โดยก่อนเร่ิมการพิจารณาในวาระน้ี ไดข้อให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ 

 1. นางเกศรา มญัชุศรี  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

 2. พลเอกพรพิพฒัน์ เบญญศรี กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

 3. นายสุวิชาญ นิลอนนัต ์  กรรมการบริหารความเส่ียง 

/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 4. ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร  กรรมการบริหารความเส่ียง/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาในวาระน้ีจะแลว้เสร็จ เน่ืองจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีส่วนไดเ้สียในการ
ออกเสียงและลงคะแนนในวาระน้ี 



 

 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ผา่นทางเวบ็ไซต ์ของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2568 - 21 กุมภาพนัธ์ 2568  ปรากฏว่า 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัแต่อยา่งใด  

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดห้ารือกนัอย่างกวา้งขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการ
ปฏิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีกรรมการ โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี ไดผ้่านการพิจารณาตามกระบวนการท่ี
บริษทัก าหนด และมีคุณสมบติัเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงท่ีผา่น
มากรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านในคร้ังน้ี ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการเป็นอย่างดีมา
โดยตลอด ดังนั้น คณะกรรมการบริษทัฯได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเลือกตั้ง
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ 

เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการใหม่ทั้ง 4 ท่าน โดยในวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงจะให้ท่านผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ
ทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เร่ิมจาก 

ท่านที่ 1   นางเกศรา มัญชุศรี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางเกศรา มญัชุศรี เป็นกรรมการบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  จ านวน  718,603,154 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.4236 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน      4,165,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.5764 

 งดออกเสียง จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 รวม  จ านวน                 722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.0000 

 

ท่านที่ 2   พลเอกพรพพิฒัน์ เบญญศรี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลเอกพรพิพฒัน์ เบญญศรี เป็นกรรมการบริษทัฯ ด้วย
คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  จ านวน  722,768,854 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 งดออกเสียง จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 รวม  จ านวน                 722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.0000 



 

 

ท่านที่ 3   นายสุวิชาญ นิลอนันต์ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายสุวิชาญ นิลอนันต์ เป็นกรรมการบริษทัฯ ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  จ านวน  721,502,454 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.8248 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน      1,266,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.1752 

 งดออกเสียง จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 รวม  จ านวน                 722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.0000 

 

ท่านที่ 4   ดร. ณัฐนัย อนันตรัมพร 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัแต่งตั้ง ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร เป็นกรรมการบริษทัฯ ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  จ านวน  722,768,854 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 งดออกเสียง จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 รวม  จ านวน                 722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.0000 

 

วาระท่ี 12.2  อนุมตัิอ านาจหน้าท่ีกรรมการ 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษทัฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจาก ดร. ณัฐนยั 
อนนัตรัมพร กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้เป็นกรรมการใหม่ตามท่ีเสนอเพื่อพิจารณาอนุมติั
ในวาระท่ี 8.1 เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) ดงันั้น จึงตอ้งก าหนด
วาระน้ีเพ่ือให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาก าหนดอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทัฯ ไว้
ตามเดิม ดงัน้ี  

“นายสมบติั อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร หรือ นายณัฐนยั อนนัตรัมพร 

คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษทั” 

                 ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบต่อว่า ดว้ยกรรมการท่ีเสนอให้แต่งตั้งเขา้ใหม่ ไดแ้ก่ ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร 
เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) จึงเห็นควรให้ก าหนดอ านาจหนา้ท่ี
กรรมการคงเดิมตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บักระทรวงพาณิชยต์ามท่ีเสนอขา้งตน้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ โดยมีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 



 

 

คุณไกรวลัย ์คทวณิช เป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า “โดยตั้งขอ้สังเกตว่าสามารถมองไดใ้นสองกรณี กรณี
แรกคือ หากไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างหรืออ านาจบริหารของบริษทั ก็ไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนด
วาระน้ีขึ้นมา เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไม่ไดด้ าเนินการเช่นน้ี เวน้เสียแต่ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอ านาจลงนาม ซ่ึงถือว่า
เป็นเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลในการก าหนดวาระดงักล่าว ขณะท่ีกรณีท่ีสอง หากบริษทัตอ้งการย  ้าอ านาจเดิมของกรรมการผูมี้
อ านาจลงนาม สามารถด าเนินการไดเ้ช่นเดียวกบักรณีของหนงัสือเชิญประชุมวาระท่ี 15 ซ่ึงใชค้  าว่า "ทบทวน" อย่างไรก็
ตาม หนังสือเชิญประชุมไดอ้อกมาก่อนการประชุมจริง จึงมองว่าไม่ควรมีการระบุวาระน้ีไวล่้วงหน้าโดยไม่มีเง่ือนไขท่ี
ชดัเจน เสนอควรใชข้อ้ความท่ีระบุเง่ือนไขให้ชดัเจนในหนงัสือเชิญประชุม เช่น หากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามไดรั้บการ
เลือกให้ด ารงต าแหน่งต่อไป ก็จะขอให้คงอ านาจไวต้ามเดิม ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกว่าการก าหนดวาระโดยไม่มี
หลกัเกณฑ์รองรับ เน่ืองจากไม่มีผูใ้ดสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าไดว่้าใครจะกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ
บริหาร ผูถื้อหุ้นจึงขอทว้งติงในเร่ืองน้ีและเสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดัท าหนงัสือเชิญประชุมให้มีความ
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงมากขึ้น และการลงคะแนนผา่นระบบ E-voting จะมีกรณีบตัรเสียไดอ้ยา่งไร” 

นายสมบติั อนนัตรัมพร ประธานฯ ไดต้อบว่า “เร่ืองหนงัสือเชิญการประชุม เป็นวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 
ซ่ึงมีรูปแบบท่ีคลา้ยกนัและเป็นแนวปฏิบติัมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ 
อยา่งไรก็ตามรับขอ้ทว้งติงท่ีไดรั้บและขอน าไปพิจารณาเพ่ิมเติม  

เร่ืองบตัรเสีย เน่ืองจากการประชุมเป็นรูปแบบ Hybrid ท าให้มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
ส่งผลให้มีบางกรณีท่ีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในท่ีประชุมได ้จึงมีหัวขอ้ท่ีด าเนินตามแนวทางปฏิบติัเดิม 
อยา่งไรก็ตาม ขอ้สังเกตดงักล่าวไดรั้บการยอมรับและจะถูกน าไปทบทวนต่อไป” 

คุณอิรารมย ์อนนัต ์เป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า “ขอยอ้นไปในวาระท่ี 12.1 เลือกตั้งกรรมการหมดวาระ 
ดร. ณัฐนยั อนนัตรัมพร เน่ืองจากเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท าไมคะแนนเสียงถึงเท่ากบัการเลือกตั้งของ นายสุวิชาญ นิลอนนัต ์ท่ี
ไม่ไดถื้อหุ้น” 

นายสมบติั อนนัตรัมพร ประธานฯ ไดต้อบว่า “ฝ่ายกฎหมายแจง้ว่าในขอ้กฎหมายไม่มีขอ้บงัคบัใดระบุไวว่้าเป็นผู ้
มีส่วนไดเ้สียสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตวัเองกลบัเขา้มาไดห้รือไม่ได ้และเน่ืองจากดร. ณัฐนัย อนันตรัมพร ไม่ได้
ลอ็กอินเขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นตั้งแต่วาระแรกคะแนนเสียงจึงเท่ากนั” 

เม่ือไม่มีขอ้ซักถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัก าหนดอ านาจหน้าท่ีกรรมการ 
โดยในวาระน้ีต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัก าหนดอ านาจหน้าท่ีกรรมการ ตามท่ีเสนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  จ านวน  722,768,854 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 งดออกเสียง จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 รวม  จ านวน                 722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.0000 



 

 

วาระท่ี 13  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษทัฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่าห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่าย
เป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ้ 33. ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทน จากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  

ในปีท่ีผา่นมา จ านวนคร้ังของการประชุมต่างๆ มีดงัน้ี 

การประชุม จ านวนคร้ังของการประชุม 
(ปี 2567) 

สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2567 1 

วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2567 1 

คณะกรรมการบริษทั 8 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 2 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 

ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการตรวจสอบ 1 

ส าหรับวาระน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการทุกต าแหน่งอย่างละเอียดเพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั โดยเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทน
กรรมการในปีท่ีผา่นมา และเทียบเคียงกบับริษทัจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดใกลเ้คียงกนั และอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั จึงเสนอให้ปรับขึ้นอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2568 ตามรายละเอียดในตาราง  

ปรับขึ้นค่าบ าเหน็จประจ าปีกรรมการ โดยประธานกรรมการตรวจสอบ ปรับเพ่ิม 18,200 บาท 

 

 

 

 



 

 

 

ค่าตอบแทนของกรรมการ 

อัตราเดิม อัตราใหม่ที่เสนอ 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น/ 

   วิสามัญผู้ถือหุ้น 

   - ประธานกรรมการบริษทั 

 

 

 

9,000 บาท/คร้ัง 

 

 

 

9,000 บาท/คร้ัง 

 

 

 

10,000 บาท/คร้ัง 

 

 

 

10,000 บาท/คร้ัง 

 

 

 

10,000 บาท/คร้ัง 

   - กรรมการบริษทั ท่านละ 6,000 บาท/คร้ัง 6,000 บาท/คร้ัง 7,000 บาท/คร้ัง 7,000 บาท/คร้ัง 7,000 บาท/คร้ัง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

9,000 บาท/คร้ัง 

 

9,000 บาท/คร้ัง 

 

10,000 บาท/คร้ัง 

 

10,000บาท/คร้ัง 

 

10,000บาท/คร้ัง 

  - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 6,000 บาท/คร้ัง 6,000 บาท/คร้ัง 7,000 บาท/คร้ัง 7,000 บาท/คร้ัง 7,000 บาท/คร้ัง 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

5,000 บาท/คร้ัง 

 

5,000 บาท/คร้ัง 

 

6,000 บาท/คร้ัง 

 

6,000 บาท/คร้ัง 

 

6,000 บาท/คร้ัง 

  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท่านละ 3,000 บาท/คร้ัง 3,000 บาท/คร้ัง 4,000 บาท/คร้ัง 4,000 บาท/คร้ัง 4,000 บาท/คร้ัง 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  - ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

5,000 บาท/คร้ัง 

 

5,000 บาท/คร้ัง 

 

6,000 บาท/คร้ัง 

 

6,000 บาท/คร้ัง 

 

6,000 บาท/คร้ัง 

  - กรรมการบริหารความเส่ียง ท่านละ 3,000 บาท/คร้ัง 3,000 บาท/คร้ัง 4,000 บาท/คร้ัง 4,000 บาท/คร้ัง 4,000 บาท/คร้ัง 

5. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

  - ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

 

5,000 บาท/คร้ัง 

 

5,000 บาท/คร้ัง 

 

6,000 บาท/คร้ัง 

 

6,000 บาท/คร้ัง 

 

6,000 บาท/คร้ัง 

  - กรรมการก ากบัดูแลกิจการ ท่านละ 3,000 บาท/คร้ัง 3,000 บาท/คร้ัง 4,000 บาท/คร้ัง 4,000 บาท/คร้ัง 4,000 บาท/คร้ัง 

ค่าบ าเหน็จประจ าปีกรรมการ 

  - ประธานกรรมการบริษทั 

 

80,000 บาท/ปี 

 

80,000 บาท/ปี 

 

90,000 บาท/ปี 

 

116,500 บาท/ปี 

 

116,500/ปี 

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 65,000 บาท/ปี 65,000 บาท/ปี 75,000 บาท/ปี 93,200 บาท/ปี 116,500/ปี 

  - กรรมการบริษทั ท่านละ 65,000 บาท/ปี 65,000 บาท/ปี 75,000 บาท/ปี 93,200 บาท/ปี 93,200/ปี 

ผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี



 

 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2568 ดงักล่าวไดผ้่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมดัระวงั 
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ โดยจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 เป็นตน้ไป จนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอื่น 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ โดยมีผูถื้อหุ้นสอบถาม ดงัน้ี 

คุณเกศสิรี ป้ันธุระ เป็นผูรั้บมอบอ านาจ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า “หากดูจากในวาระท่ีผา่นๆ 
มา บริษทัแจง้ว่าบริษทัอยู่ในช่วงเติบโตงดจ่ายปันผลและก าลงัขอระดมทุนเพ่ิม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสถานภาพของบริษทัว่า
จ าเป็นจะตอ้งด ารงสถานะภาพของเงินสดเอาไว ้เหตุใดเราจึงตอ้งจ่ายค่าบ าเหน็จเพ่ิมขึ้น” 

นายสมบติั อนนัตรัมพร ประธานฯ ไดต้อบว่า “มีการปรับค่าบ าเหน็จของประธานกรรมการตรวจสอบ เพราะว่า
ในช่วงหลงัมีกฎระเบียบออกมาเขา้มาเยอะ และประธานกรรมการตรวจสอบท างานหนักขึ้น จึงปรับให้เท่ากบัประธาน
กรรมการบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบับริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัแม่” 

เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2568 โดยให้มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2568 เป็นตน้ไป ซ่ึงวาระน้ีตอ้งไดรั้บ
คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  จ านวน  720,542,554 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.6920 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน      2,226,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.3080 

 งดออกเสียง จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 รวม  จ านวน                 722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 14  พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2568 

ประธานฯ มอบหมายให้นางเกศรา มญัชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผูน้ าเสนอขอ้มลู
วาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นางเกศรา มญัชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 45 และขอ้ 48 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี เป็น
ผูแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนได้
ก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี (Auditor Rotation) อย่างน้อยทุก 7 รอบปีบญัชี โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือให้ความมัน่ใจว่าผูส้อบบญัชีตรวจทานและตรวจสอบ งบการเงินของบริษทัจดทะเบียนดว้ยความเป็น
อิสระ 



 

 

ในปี 2568 น้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ มา
เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 10 ปี นบัตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้มา เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี 
รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีมาโดยตลอด ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหนา้แลว้ เห็น
ว่า บริษทัสอบบญัชี ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส ยงัมีค่าสอบบญัชีในเกณฑท่ี์เหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2568 

 - นายพงทวี    รัตนะโกเศศ           (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795) และ/หรือ 

 - นางสาวรจนาถ     ปัญญาธนานุศาสตร์  (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8435) และ/หรือ 

 - นางสาววรรณวิมล  ปรีชาวฒัน์  (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9548) 

ในนาม บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็น
ผูท้  าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ ไม่
สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของบริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี 2565 เป็นตน้มา บริษทัฯ ไดมี้บริษทัย่อย ซ่ึงใช้ส านกั
งานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษทั โดยคณะกรรมการจะดูแลและติดตามให้สามารถจดัท างบการเ งินได้ทนัตามก าหนด
ระยะเวลา 

2) อนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2568  

เป็นจ านวน 1,999,000.00 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนับาทถว้น) ทั้งน้ี บริษทัท่ีเป็นส านกังานบญัชีและ
ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัย่อย/ ผูบ้ริหาร /ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีท่ีผ่านมาของบริษทั ตาม
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

(ปีที่เสนอ) 

ไตรมาส 600,000.00 600,000.00 705,000.00 726,000.00 738,000.00 738,000.00 

ปี 1,050,000.00 1,132,500.00 1,180,000.00 1,215,000.00 1,261,000.00 1,261,000.00 

รวม 1,650,000.00 1,732,500.00 1,885,000.00 1,941,000.00 1,999,000.00 1,999,000.00 

เพ่ิมขึ้น (บาท) 110,000.00 82,500.00 152,500.00 56,000.00 58,000.00 - 

เพ่ิมขึ้น (เปอร์เซ็นต)์ 7.14% 5.00% 8.80% 2.97% 2.99% - 

ค่าบริการอ่ืนใด ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี



 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ 

 เม่ือไม่มีขอ้ซักถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ประจ าปี 2568 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2568 เป็นเงิน 1,999,000 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนเกา้
หม่ืนเกา้พนับาทถว้น) ซ่ึงวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2568 และก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2568 เป็นเงิน 1,999,000 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพนับาทถ้วน) ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  จ านวน  720,644,754 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.7061 

  ไม่เห็นดว้ย จ านวน     2,124,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.2939 

  งดออกเสียง จ านวน                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

  บตัรเสีย  จ านวน    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

  รวม  จ านวน               722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 15  พจิารณาอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว 

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษทัฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไดอ้อกประกาศ กสทช. เร่ืองการก าหนด
ขอ้ห้ามการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 
2555 (“ประกาศฯ”) และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงไดก้ าหนดหนา้ท่ีให้ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมก าหนดหรือทบทวน “ขอ้ห้ามการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” เป็นประจ าทุกปี 
เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั และยื่นค ารับรองซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ ว่าจะ
ไม่ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อขอ้ห้ามดงักล่าวต่อส านกังาน กสทช.”  

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่า เพื่อให้บริษทัฯ สามารถประกอบกิจการต่อไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัทบทวนขอ้ห้ามการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคน
ต่างดา้วตามแนวทางท่ีระบุไวใ้นบญัชีทา้ยประกาศฯ ดงัปรากฏตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ของหนงัสือเชิญประชุม
ท่ีไดจ้ดัส่งให้ท่านผูถื้อหุ้นแลว้โดยให้ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ ยื่นค ารับรองต่อส านกังาน กสทช. ว่าบริษทัฯ จะไม่
ด าเนินการใด ๆ  อนัเป็นการขดัต่อขอ้ห้ามดงักล่าว  

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ  

 เม่ือไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัทบทวนขอ้ห้ามการ
กระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วดงักล่าว โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัทบทวนขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคน
ต่างดา้ว ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  จ านวน  722,151,354 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9146 

  ไม่เห็นดว้ย จ านวน         617,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0854 

  งดออกเสียง จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

  บตัรเสีย  จ านวน     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

  รวม  จ านวน               722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 

วาระท่ี 16 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีก าหนดไวเ้พ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามผูบ้ริหารในเร่ืองการด าเนินงาน
ต่างๆ ของบริษทัฯ หรือเร่ืองอ่ืนๆ ให้ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือทราบ ดงันั้น จะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติั และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ 

เม่ือไม่มีขอ้ซักถามหรือขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุ้น (เพ่ิมเติม) ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดส้ละ
เวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ดว้ยดี โดยไดใ้ห้ค  ามัน่ว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นอยา่งดี
ท่ีสุด และขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 13.11 น. 

  

 

........................................................................... 

  (นายสมบติั อนนัตรัมพร) 

 รองประธานกรรมการและประธานในท่ีประชุม 

 

 

…………………………………………….. 

 (นายสุมิตร เจริญพรปิติ) 

  เลขานุการบริษทัและเลขานุการท่ีประชุม 


